



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๔๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๔
วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	<p>ให้ผู้ป่วยที่ขอลกลับเข้ามารับการรักษาที่จังหวัดมหาสารคาม โดยรถมูลนิธิจีเสี่ยงเกาะ ให้ไปจอดรถที่ศูนย์ปฏิบัติการรับส่งต่อ ที่โรงพยาบาลสนามอาคารอเนกประสงค์พลบดีแห่งเดียวเท่านั้น โดย</p> <p>๑.๑ ให้ศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยไว้รักษา และศูนย์ปฏิบัติการรับส่งต่อ ดำเนินการประสานการรับผู้ป่วยจากมูลนิธิจีเสี่ยงเกาะ และโรงพยาบาลภูมิลำเนา เพื่อส่งต่อผู้ป่วยทุกรายให้ถึงโรงพยาบาลปลายทาง ตามที่ทีม Case management ได้แจ้งจำนวนเตียงไว้แล้ว</p> <p>๑.๒ หากรถมูลนิธิจีเสี่ยงเกาะ มาถึงที่นัดหมายก่อนเวลาราชการ ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการรับส่งต่อแจ้งโรงพยาบาลมหาสารคาม ประสานเจ้าหน้าที่จุดแรกรับ ในการมาปฏิบัติหน้าที่ก่อนเวลาราชการ</p> <p>๑.๓ ให้ศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยไว้รักษา แจ้งมูลนิธิจีเสี่ยงเกาะ ให้คัดกรองผู้ป่วยสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยม หากมีอาการดังกล่าวขอให้ส่งที่โรงพยาบาลบุษราคัม เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาการผู้ป่วยจะทรุดลงขณะเดินทาง และทำให้เสียชีวิตได้</p> <p>๑.๔ กรณีที่ผู้ป่วยเดินทางมาแล้วมีอาการแยลง ให้มูลนิธิจีเสี่ยงเกาะประสานงานแจ้งอาการมาที่ศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยไว้รักษาตลอดเวลา และให้แจ้งโรงพยาบาลปลายทางในการรอรับผู้ป่วยอาการหนัก</p>	<p>- ศูนย์ประสานงานรับผู้ป่วยไว้รักษา</p> <p>- ศูนย์ปฏิบัติการรับส่งต่อ</p>
๒	<p>มอบนายแพทย์วิเชียร ฉกาจนโรดม บริหารจัดการ เตียงกระดาษจากบริษัท SCG จำนวน ๑๐๐ เตียง ให้แก่อำเภอที่ขอรับการสนับสนุน</p>	- นายแพทย์วิเชียร
๓	<p>ให้ทุกอำเภอวางแผนการฉีดวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer เข็มที่ ๓ ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และกลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ ดังนี้</p> <p>(๑) วางแผนและมีระบบนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย ที่จะมารับการฉีดวัคซีน ให้พอดีกับจำนวนวัคซีน</p> <p>(๒) หากวางแผนการดำเนินการแล้ว แต่พบปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการตรวจนับจำนวนผู้รอคิวเข้ารับการฉีดวัคซีน ในช่วงเวลา ๑ ชั่วโมงสุดท้ายของการปฏิบัติงาน เพื่อวางแผนบริหารวัคซีนให้พอดี เพื่อไม่ต้องเปิดวัคซีนขวดใหม่หากกลุ่มเป้าหมายที่ไม่รับการฉีดวัคซีนไม่ครบจำนวน ให้ดำเนินการได้ ดังนี้</p> <p>(๒.๑) ให้แจ้งผู้มาฉีดวัคซีน ว่าวัคซีนมีจำนวนไม่เพียงพอ ให้ดำเนินการนัดกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนวันต่อไป โดยให้จัดลำดับเป็นการฉีดวัคซีนเป็นคิวแรก</p> <p>(๒.๒) หากจำเป็นในกรณีที่วัคซีนเหลือ ให้นำกลุ่มเป้าหมายฉีดเป็น เข็มที่ ๒ หรือฉีดเป็นเข็มที่ ๓ ได้เฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น</p> <p>(๓) ห้ามนำวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer มาฉีดเป็นเข็มที่ ๓ ในกลุ่มอื่นๆ นอกจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่านั้น</p>	<p>- รพ.ทุกแห่ง</p> <p>- สสอ.ทุกแห่ง</p>

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๑